

MiC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ (ข่าว)	61011604
Date : 11 มิ.ย. 2561	Page : 9	No :

“เชลล์” มุกปั้นไร้เงินสดแห่งแรกในไทย!

นางสาวอรุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีกประจำประเทศไทย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ได้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวระบบชำระเงิน “คิวอาร์โค้ด” เพื่อชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้แนวคิด “Digital Cashless Station” หรือ “สถานีบริการน้ำมันไร้เงินสด” เพื่อมอบความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ผู้บริโภค โดยได้นำร่องเปิดตัวที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์เลิศตระการตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่สังคมไร้เงินสด “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มตัว

“เชลล์และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้นำนวัตกรรมการชำระเงินแบบ “ไดนามิก คิวอาร์ โค้ด” (Dynamic QR Code) มาใช้กับสถานีบริการน้ำมันเชลล์แห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานีบริการน้ำมันไร้เงินสดนำร่องแห่งแรกที่สามารถรับชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านระบบสแกนคิวอาร์โค้ดของโมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชันจากทุกธนาคาร ซึ่งนอกจากการชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ ในสถานีบริการ

เช่น ค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์พลัส ค่าบริการล้างรถ และค่าเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟเดลิคาเฟ่ ที่จะเปิดสาขาในอนาคตผ่าน “เอสซีบีอีซีแคชเชียร์” (SCB Easy Cashier) เครื่องรับชำระเงิน Super EDC ที่รองรับการชำระเงินทุกรูปแบบภายในเครื่องเดียว ครอบคลุมทั้งบัตรเครดิต บัตรเครดิต คิวอาร์โค้ดมาตรฐาน ช่องทางการชำระเงินแห่งอนาคตและระบบชำระเงินแบบไร้สัมผัสเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ไร้เงินสดแบบครบวงจร”

ด้านนางสาวอรุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ประจำประเทศไทย บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ตั้งเป้าว่าจะขยายการใช้ระบบชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดไปยังศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์พลัส ร้านสะดวกซื้อ เชลล์ ซีเล็ค และร้านกาแฟเดลิคาเฟ่ ครอบคลุมสาขาภายในกลางปี 2561 นอกจากนี้การนำระบบคิวอาร์โค้ด เพย์เมนต์ มาใช้จะช่วยให้ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ได้รับความสะดวกในการบริหารเงินสด การจัดการบัญชี และเพิ่มความปลอดภัยของพนักงานประจำสถานีบริการอีกด้วย.